

Số: 21 /BC-UBND

Kiên Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO

Giải trình, làm rõ một số nội dung theo Báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến thảo luận Tổ tại Kỳ họp Thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Theo chương trình kỳ họp, các thành viên UBND tỉnh đã giải trình trực tiếp tại Hội trường; một số nội dung đã được các Sở trả lời bằng văn bản. Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu giải trình làm rõ thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (tài liệu đã được gửi trực tiếp đến các đại biểu HĐND tỉnh).

Theo đề nghị của Chủ tọa kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo giải trình các ý kiến thẩm tra của các Ban và một số ý kiến thảo luận tại Tổ, cụ thể như sau:

I. VỀ Ý KIẾN THẨM TRA CỦA CÁC BAN

1. Về ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách:

a) Về phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm:

Năm 2017, mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu trong đổi mới mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, thí điểm khá tốt doanh nghiệp tham gia cổ phần và điều hành hợp tác xã, phát triển thêm nhiều mô hình liên kết sản xuất mới, ... Nhưng nhìn chung mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, chưa đáp ứng kịp với nhu cầu của người dân. Vì vậy, UBND tỉnh đồng tình với kiến nghị của Ban, đây là vấn đề cần phải được đánh giá sâu hơn trong bối cảnh tỉnh ta đang đẩy mạnh thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả nhất trong thời gian tới cho phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất và xây dựng các mô hình hợp tác mới trên địa bàn tỉnh.

b) Báo cáo kết quả thanh tra tình hình chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, giao thông, xây dựng; nhất là tại địa bàn huyện Phú Quốc, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá:

Theo tổng hợp báo cáo của 3 địa phương là huyện Phú Quốc, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá thì trong năm 2016 tổng số công trình các địa phương đã tiến hành kiểm tra là 1.225 công trình, phát hiện và xử lý vi phạm 283 công trình, chiếm tỷ lệ 23,1%, trong đó áp dụng biện pháp khắc phục tháo dỡ là 17 công trình. Trong năm 2017, trên địa bàn 03 địa phương nêu trên đã tiến hành tự kiểm tra là 1.199 công trình (*giảm 26 công trình so với năm 2016*), phát hiện và xử lý vi phạm 139 công trình (*giảm 144 công trình so với 2016*),

chiếm tỷ lệ 11,6%, trong đó áp dụng biện pháp khắc phục tháo dỡ là 60 công trình (*tăng 43 công trình so với năm 2016*).

Đối với huyện Phú Quốc, năm 2017 UBND tỉnh đã thành lập Đoàn công tác liên ngành do Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn và đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý xây dựng trên địa bàn huyện, tính đến tháng 12/2017 Đoàn công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra 569 công trình, phát hiện lập biên bản vi phạm và ban hành các quyết định xử phạt 362 công trình vi phạm, chiếm 64%, trong đó đang tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 06 trường hợp. Tính chung trong năm 2017, số công trình do huyện Phú Quốc tự kiểm tra và Đoàn công tác liên ngành kiểm tra là 803 công trình, phát hiện và xử lý 426 công trình, chiếm 53%.

Việc kiểm tra và xử lý nghiêm các công trình vi phạm đã góp phần rắn đe, giáo dục ý thức chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên đảo Phú Quốc. Với những kết quả bước đầu, UBND tỉnh đã chấp thuận gia hạn cho Đoàn kiểm tra tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Phú Quốc cho đến khi tình hình trật tự xây dựng, trật tự đô thị của Phú Quốc ổn định. Và đã ban hành 02 Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Đối với thành phố Rạch Giá, tình hình xây dựng trái phép, không phép ít xảy ra nhưng nổi lên là vấn đề trật tự đô thị chưa nghiêm, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ... còn phổ biến. Về việc này, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND thành phố Rạch Giá tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị trên địa bàn, mở các cao điểm lập lại trật tự đô thị, xử lý nghiêm, kiên quyết các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; nhất là đối với các tuyến, phố dân cư và các địa điểm công cộng.

c) Về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2017:

Để thực hiện đạt mục tiêu giải ngân 96,12% kế hoạch vốn năm 2017, ngay từ cuối tháng 10/2017 đến nay UBND tỉnh đã thực hiện cắt, giảm và điều chuyển vốn 06 đợt với tổng vốn hơn 115 tỷ đồng của 29 đơn vị với 51 dự án giảm và tăng vốn cho 52 dự án. Nhờ đó, so với thời điểm chốt giá trị báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp Thứ 6 (ngày 15/11/2017) thì giá trị khối lượng hoàn thành tính đến ngày 25/12/2017 tăng thêm được 13,82%, giải ngân tăng 8,43%. Và theo cập nhật tiến độ, hiện nay các đơn vị, chủ đầu tư đã và đang hoàn chỉnh hồ sơ gửi Kho bạc để giải ngân trong những tháng cuối năm và đến hết tháng 01/2018. Do vậy, với sự quyết liệt trong chỉ đạo của UBND tỉnh và tiến độ thực hiện khẩn trương, đến hết ngày 31/01/2018 khả năng sẽ giải ngân đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong quá trình xử lý vốn, chủ trương nhất quán của UBND tỉnh là chỉ thực hiện điều chuyển vốn cho các công trình, dự án thuộc kế hoạch năm 2017, có khối lượng hoàn thành nhưng thiếu vốn thanh toán; một phần xử lý nợ xây dựng cơ bản của các công trình quyết toán. Kiên quyết không điều chuyển vốn cho các công trình mới ký hợp đồng mà chưa có khối lượng thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh đã có chỉ đạo là khi cắt vốn sẽ không bố trí lại; những đơn vị

giải ngân thấp dưới mức quy định theo Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ thì không được tiếp tục giao vốn trong năm 2018 để tập trung thực hiện hết vốn của năm 2017 chuyển sang.

d) Đối với các lưu ý của Ban về một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu. Tất cả 07 vấn đề lưu ý của Ban là hết sức thiết thực, đó cũng là những nhiệm vụ đặt ra đối với UBND tỉnh trong năm 2018 mà trong phần báo cáo, giải trình thêm về tình hình kinh tế - xã hội Ủy ban nhân dân tỉnh đã đặc biệt nhấn mạnh.

đ) Về kiến nghị tiếp tục chỉ đạo rà soát 05 loại phí để trình HĐND tỉnh ban hành: Về việc này, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các loại phí còn lại trong Kỳ họp tới. Riêng đối với phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố thì do còn thiếu quy hoạch sử dụng tạm thời lòng đường hè phố nên việc ban hành loại phí này sẽ được trình sau khi quy hoạch được phê duyệt.

2. Về các ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội :

Đối với các ý kiến thẩm tra của Ban, Giám đốc các Sở và đồng chí Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu giải trình trực tiếp. Ủy ban nhân dân tỉnh xin nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm sau:

a) Về việc thực hiện nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với nhóm chính sách an sinh xã hội:

Về 03 vấn đề nêu lên được nêu trong Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội gồm: (1) Số hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú; (2) Số hộ vay cho con em là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; (3) Tăng vốn ủy thác từ ngân sách địa phương cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để đảm bảo chỉ tiêu theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Các vấn đề này, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND tỉnh và Ban đại diện đã thấy và đã có chỉ đạo hết sức quyết liệt ngay từ cuối năm 2016 tại Công văn số 2003/UBND-KTTH ngày 06/12/2016 và tiếp tục có đơn đốc, chỉ đạo tại Công văn số 1757/UBND-KTTH ngày 15/11/2017 (văn bản đính kèm).

Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, thời gian tới UBND tỉnh, Ban đại diện sẽ tiếp tục chỉ đạo, đơn đốc, chấn chỉnh những tồn tại nêu trên nhằm đảm bảo tính ổn định cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

b) Về các chỉ tiêu của năm 2018 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Thứ nhất, đề nghị nâng chỉ tiêu huy động trẻ 6-14 tuổi tăng lên 97% thay vì 96% như đề nghị của UBND tỉnh:

Việc này, UBND tỉnh xin giữ chỉ tiêu là 96% theo đề xuất. Do các năm qua, thực hiện theo chỉ tiêu này gặp rất nhiều khó khăn và với tình hình năm nay, nếu có sự cố gắng vượt bậc thì mới đạt được chỉ tiêu 96%.

- Thứ hai, đề nghị nâng mức chỉ tiêu đối với dân số sử dụng nước hợp vệ sinh lên 89% thay vì 88% như đề nghị của UBND tỉnh: Chỉ tiêu này, Ủy

ban nhân dân tỉnh xin giữ nguyên như đề nghị là 88% để phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Quá trình thực hiện, sẽ cố gắng phấn đấu đạt mức cao hơn.

3. Về các ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế:

a) Về kiến nghị đối với công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, quốc phòng an ninh: Ghi nhận kiến nghị của Ban, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đưa vào chương trình chỉ đạo, điều hành thực hiện trong năm 2018.

b) Về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017:

Trong năm 2017, UBND các cấp đã tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các địa bàn có tình hình khiếu nại phức tạp. Trong đó, đối với địa bàn huyện Phú Quốc thì tổng lượng đơn khiếu nại, tố cáo chiếm khoảng 60% lượng đơn của toàn tỉnh; đây là địa phương có lượng đơn giải quyết tồn đọng nhiều, tập trung chủ yếu là khiếu nại về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai.

Để chấn chỉnh và nâng cao hơn nữa công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là ở các địa phương còn tồn đọng, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu; trong kế hoạch thanh tra năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiến hành 06 cuộc thanh tra trách nhiệm, tập trung vào các nhóm vấn đề mà Ban đã đặt ra, gồm: Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật gắn với thanh tra việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý tài chính ngân sách của một số đơn vị, địa phương cấp xã; thanh tra việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với các công trình, dự án; việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án giải tòa bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với một số dự án,

c) Về báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng:

Ủy ban nhân dân tỉnh xin tiếp thu nội dung đánh giá, kiến nghị của Ban đối với các báo cáo này và sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đánh giá lại cụ thể, cũng như xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

4. Về các kiến nghị của Ban Dân tộc:

a) Về đánh giá: “Do huy động nguồn lực còn hạn chế trong khi vẫn còn nhiều khu vực đồng bào dân tộc gặp khó khăn về nước sinh hoạt; nhiều trạm cấp nước đã xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa nâng cấp”

Theo số liệu điều tra thì trong giai đoạn 2016-2020, còn khoảng 31.449 hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn về nước sạch. Nhu cầu vốn đầu tư nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn này là: 136,850 tỷ đồng. Trong 02 năm (2016-2017) đã bố trí 87,921 tỷ đồng đầu tư xây dựng 10 công trình phục vụ cho trên 6.000 hộ, và khoảng 13,150 tỷ đồng hỗ trợ cho 10.115 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sống ở các xã khó khăn và đặc

biệt khó khăn (diện phân tán). Dự kiến đến hết năm 2018, số hộ được giải quyết nhu cầu nước sạch khoảng 18.915 hộ.

Thời gian qua UBND tỉnh cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, nhưng do mức đầu tư cao, dân cư sống không tập trung, địa bàn đầu tư rộng nên không hấp dẫn nhà đầu tư. Các hình thức hợp tác đầu tư khác thì vướng cơ chế chưa thực hiện được.

Để đáp ứng nhu cầu nước sạch cho các khu vực đồng bào dân tộc còn khó khăn, thì phương án khả thi nhất là phải thay đổi cách thức đầu tư ở những nơi đồng bào, dân cư thưa thớt, sống rải rác như: Kéo dài tuyến ống, hỗ trợ lắp bồn chứa, thiết bị lọc nước cho hộ gia đình, ... Đồng thời, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, ưu tiên những công trình xuống cấp để tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân.

b) Về một số vấn đề lưu ý: Ủy ban nhân dân tỉnh xin tiếp thu 06 nội dung lưu ý của Ban để chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

II. VỀ Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ

Tổng số có 24 lượt ý kiến về các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, 20 lượt ý kiến về các vấn đề văn hóa - xã hội, tập trung vào nhiều vấn đề.

Ủy ban nhân dân tỉnh xin giải trình, làm rõ một số vấn đề trọng tâm được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm:

1. Về nhóm các vấn đề kinh tế

- Thứ nhất, về đề nghị tỉnh chỉ đạo tập trung quyết liệt để đạt các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp trong năm 2018 và chỉ đạo cấp huyện quyết liệt trong phát triển nông nghiệp. Đề nghị quan tâm chỉ đạo đạt các chỉ tiêu còn thấp của các xã nông thôn mới (môi trường, hộ nghèo, nước sạch, ...):

Thực hiện chủ đề năm 2018 là “*Kiên toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới*”, UBND tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Do vậy, việc tập trung chỉ đạo quyết liệt cho sản xuất nông nghiệp và thủy sản để đạt các chỉ tiêu đề ra là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của ngành nông nghiệp, các địa phương và UBND tỉnh trong năm 2018. Tuy nhiên, để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp, đòi hỏi phải có sự cố gắng vượt bậc, do chưa chủ động trong ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng chưa đồng bộ, ...

- Thứ hai, về kiến nghị mở rộng Quốc lộ 61 đoạn từ Rạch Sỏi - Minh Lương do lưu lượng giao thông nhiều, thường xảy ra tai nạn giao thông; kiến nghị đầu tư đường ven biển Kiên Lương - Hòn Đất (dài khoảng 12Km) và đề nghị nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 80, đoạn Hòn Đất - Kiên Lương

- Về mở rộng Quốc lộ 61 đoạn từ Rạch Sỏi đến Minh Lương: Đoạn tuyến này thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Nhưng trước tính cấp thiết để phục vụ đi lại cho nhân dân, năm 2016 UBND tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Giao thông vận tải đầu tư mở rộng mặt đường theo hướng tận dụng tối đa quỹ đất hiện

có và xem xét, bố trí hệ thống thoát nước ở một số khu vực. Nhưng do quỹ đất 02 bên đường còn lại rất ít, khả năng mở rộng thêm rất khó khăn do vướng giải phóng mặt bằng. Vì vậy, UBND tỉnh đã trình Tỉnh ủy cho chủ trương và đang triển khai lập hồ sơ dự án đầu tư đường ven biển, từ cống Kênh Cụt đến nối Quốc lộ 63 để kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Khi triển khai tuyến đường này, sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 61.

- *Về nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 80, đoạn Hòn Đất - Kiên Lương:* Việc này, UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Ghi nhận ý kiến của đại biểu, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị với Bộ về vấn đề này.

- *Về đầu tư đường ven biển Kiên Lương - Hòn Đất:* Theo quy hoạch, dự kiến sẽ đầu tư tuyến đê biển kết hợp đường giao thông ven biển từ Hà Tiên đến Tiểu Dừa - Cà Mau. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách hạn hẹp nên hiện nay mới triển khai được một số công trình tuyến và một số đoạn xung yếu với quy mô và nguồn vốn giao thông nông thôn.

Hiện nay, UBND tỉnh đã trình và được Tỉnh ủy đồng ý cho nghiên cứu đầu tư trước tuyến ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất theo hình thức đối tác công tư, đang trong giai đoạn lập thủ tục đầu tư dự án. Vì vậy, khi thực hiện đoạn ven biển này, đánh giá tính khả thi, hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh sẽ quyết định việc nghiên cứu các tuyến ven biển tiếp theo.

- Thứ ba, về đề nghị UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, vỉa hè, ... vì hiện nay còn lỏng lẻo:

Thời gian qua, công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự đô thị và xây dựng theo quy hoạch ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh chưa tốt, trong đó nổi lên là thành phố Rạch Giá, huyện Phú Quốc. Để chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này, UBND tỉnh đã chỉ đạo hết sức quyết liệt tại các cuộc họp thường kỳ cũng như trực tiếp làm việc với 02 địa phương này, kể cả thị xã Hà Tiên. Trong tháng 01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quốc. Sắp tới, sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của tỉnh đối với các đô thị.

2. Về nhóm các vấn đề văn hóa - xã hội

- Thứ nhất, về xử lý rác thải ở một số địa phương, trong đó đặc biệt là Phú Quốc:

Vấn đề môi trường, nhất là xử lý rác thải, nước thải ở các đô thị, khu dân cư, khu du lịch là những tồn tại, hạn chế mà thời gian qua các địa phương chưa khắc phục được nhiều. Nguyên nhân là do nguồn lực từ ngân sách còn hạn chế, việc xã hội hóa gặp khó khăn do lĩnh vực này có chi phí đầu tư cao trong khi thu hồi vốn kéo dài và rủi ro cao.

Ở một số địa phương đã mời gọi được nhà đầu tư, nhưng quá trình xử lý vẫn chưa tốt, công nghệ xử lý chưa triệt để, ... điển hình là ở thành phố Rạch Giá và huyện Phú Quốc. Đối với huyện Phú Quốc thì theo báo cáo hiện nay nhà

máy mới ở giai đoạn đầu, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi sát quá trình hoạt động của nhà máy xử lý rác do Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Toàn Cầu làm chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện đúng cam kết (công nghệ, giá thành,...). Đồng thời, hiện nay tỉnh cũng đã chỉ đạo giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc lập hồ sơ tổ chức đấu thầu để lựa chọn thêm nhà máy rác thứ 2 cho Phú Quốc.

- Thứ hai, về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (chất lượng, gắn đào tạo với giải quyết việc làm, ...)

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm nhằm tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Tuy nhiên, qua phản ánh của một số đại biểu thì chất lượng đào tạo chưa cao, chưa đáp ứng tốt yêu cầu thị trường lao động, ... UBND tỉnh xin ghi nhận, thời gian tới sẽ chỉ đạo tiến hành Sơ kết công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và nhu cầu của thị trường lao động (trong đó có lao động nông thôn) để đánh giá cụ thể những mặt được, chưa được, xác định rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

- Thứ ba, đại biểu phản ánh việc thực hiện một số chính sách còn chậm (Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo giai đoạn 2011-2015 nhưng đến 2016 mới thực hiện?); Việc hỗ trợ thiên tai, bão lũ chưa kịp thời.

(1) Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo giai đoạn 2011-2015 nhưng đến 2016 mới thực hiện: Mặc dù gọi là hỗ trợ trong giai đoạn 2011-2015 nhưng Quyết định này ban hành vào tháng 8/2015, có hiệu lực từ tháng 10/2015 nên Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2016 là phù hợp.

(2) Việc hỗ trợ thiên tai, bão lũ chưa kịp thời: Thời gian qua, việc ứng phó, hỗ trợ khắc phục thiên tai được thực hiện khá tốt, trong khi chờ hỗ trợ từ Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tạm ứng ngân sách tỉnh hỗ trợ kịp thời cho nhân dân, góp phần ổn định sản xuất và đời sống của người dân. Nhưng bên cạnh đó, một số trường hợp chưa được hỗ trợ kịp thời, chính sách hỗ trợ đến chậm do nhiều nguyên nhân từ công tác nắm tình hình, xác định mức độ thiệt hại, thống kê, báo cáo; một số nơi chính quyền cơ sở phản ứng chậm, ... Việc này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chấn chỉnh trong thời gian tới nhằm đảm bảo chính sách hỗ trợ phải kịp thời.

* Về nội dung các Tờ trình, hầu hết các đại biểu đều đồng tình, nhất trí cao. Trong đó có 07 Tờ trình được các đại biểu góp ý. UBND tỉnh xin tiếp thu và sẽ cụ thể hóa trong quá trình triển khai thực hiện.

Riêng đối với Tờ trình số 297/TTr-UBND, về “Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn từ năm 2016-2025 và định hướng đến năm 2030”, có đại biểu đặt vấn đề là chưa định hướng quy hoạch cho loại hình taxi hiện đại như Grab, Uber, chỉ quy hoạch loại

hình taxi truyền thống nên việc ứng dụng công nghệ thông tin và các tiện ích chưa phát huy hiệu quả cao.

Việc phát triển loại hình taxi hiện đại như Grap, Uber hiện nay mặc dù Chính phủ không cấm, nhưng mới ở giai đoạn thí điểm. Cơ chế, chính sách và quy định khung pháp lý cho các loại hình này chưa đầy đủ. Do đó, quá trình thực hiện quy hoạch, sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung khi đảm bảo các yếu tố pháp lý.

Trên đây là một số vấn đề Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo làm rõ, giải trình thêm theo Báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến thảo luận Tổ tại Kỳ họp Thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Thành viên UBND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các lời hứa với đại biểu và bà con cử tri, nhân dân trong tỉnh; quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. / Hr

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban - HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- TT Nước sạch và VSMT NT KG;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, dvbang (01).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Vũ Hồng